



คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

ที่ ๑๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
เพื่อใช้งานในระบบ New GFMS Thai

ตามคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่ ๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ GFMS (บัตร Smart Card) ได้แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ GFMS ไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้รับอนุมัติให้จัดทำระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เป็นรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ New GFMS Thai ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชุติมันต์ สุกพรหมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๑

๒. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ในระบบ New GFMS Thai

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานชลประทานที่ ๑๑ ที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การปฏิบัติงาน
๑	นางพนาวลัย ผาสุก	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	ทำหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงิน (P2)
๒	นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	
๓	นางสุนีย์ ชาติเชื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ทำหน้าที่อนุมัติการขอเงิน (P1)
			ทำหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงิน (P3) และอนุมัติการนำเงินส่งคลัง
๔	นางสุนีย์ ชาติเชื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	เป็นผู้มีสิทธิในการบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินจากคลัง ข้อมูลสินทรัพย์
			การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง บัญชีแยกประเภททั่วไป และเรียกรายงาน
			ในระบบ New GFMS Thai
๕	นางวิรัชพัชร วรรัฐประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็นผู้มีสิทธิในการบันทึกข้อมูลขอเบิกเงินจากคลัง
๖	นางสาวสุจิตรา เจริญจิตร	พนักงานพิมพ์ ส ๔	เป็นผู้มีสิทธิในการบันทึกข้อมูลขอจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
			บัญชีแยกประเภททั่วไป และเรียกรายงานในระบบ New GFMS Thai